

รายงานความคืบหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรและยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาค: พาณิชยกรรม ปิงปองประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

หน่วยงาน: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย

ประจำเดือน ....กุมภาพันธ์.... พ.ศ. ....๒๕๖๗....

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ			
		ผลการดำเนินงาน (ระบุโดยละเอียด)	จำนวน (ครั้ง)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ผู้ได้รับประโยชน์ (ราย)
๑	การประชุมมอบนโยบาย การพัฒนาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง				
๒	ตรวจติดตามสถานการณ์การค้า สินค้าเกษตร และกำกับดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการที่สำคัญ				
	๒.๑) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เรื่องการผลิต การดำเนินงานตามมาตรการของรัฐบาล การปิดป้ายแสดงราคา ตรวจสอบสินค้าช่วงเทศกาล ตรวจสอบข้อร้องเรียน ตรวจเยี่ยม	วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จำหน่ายมะยงชิด ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง และสวรรคโลก	๑๐		
	ผู้ประกอบการ ฯลฯ	วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายพัดลมและเครื่องปรับอากาศ ณ ห้างรัชชวิทยุ ถนนบายพาส ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย			
		วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จำหน่ายมะยงชิด ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง และสวรรคโลก			
		วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จำหน่ายมะยงชิด ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง และสวรรคโลก			
		วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่าย และการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมี ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง			
		วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการจัดประชุมติดตามสถานการณ์มะม่วงและกิ่งพันธุ์มะม่วงจังหวัดสุโขทัย ณ ที่ทำการกำนันตำบลศรีษะนาลัย อำเภอศรีษะนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายจักรวาล ชัยวิวัฒน์บุญกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๔ จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม และนายกรนิจ โนนจ้อย รองอธิบดีกรมการค้าภายในและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เช่น เกษตรจังหวัดสุโขทัย สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย นายกเทศมนตรีเมืองศรีษะนาลัย ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ผู้แทน อบจ. สุโขทัย ผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง และผู้ประกอบการจำหน่ายกิ่งพันธุ์ เพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตมะม่วงที่กำลังจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมีนาคม เป็นต้นไป และพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการจำหน่ายกิ่งพันธุ์มะม่วงที่ได้รับความเดือดร้อนด้านราคา			
		วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมการประชุมพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย โดยมี นางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ณ สหกรณ์การเกษตรศรีเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เข้าร่วม โดยสำนักงาน กปร. จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยที่ประสบปัญหาเรื่องต้นทุนการเลี้ยงโคนมที่มีราคาสูงขึ้น			

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ			
		ผลการดำเนินงาน (ระบุโดยละเอียด)	จำนวน (ครั้ง)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ผู้ได้รับประโยชน์ (ราย)
		วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆทานและไทยธรรมของผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ในช่วงก่อนวันมาฆบูชา เพื่อป้องกันมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า หรือนำสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมาบรรจุไว้ในชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม รวมทั้ง ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การแสดงราคาและค่าบริการ จากการตรวจสอบผู้ประกอบการจำนวน ๔ ราย พบว่า ผู้ประกอบการมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น การปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกและป้ายแสดงรายการสินค้าที่บรรจุอยู่ในชุดสังฆทานและไทยธรรม อย่างถูกต้อง และชัดเจน			
		วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายเสื้อสีเหลืองของผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการเริ่มนำเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ มาจำหน่ายให้กับประชาชน โดยราคาจำหน่ายเสื้อโพลีแบบมีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ราคา ๒๔๐ - ๒๙๙ บาท/ตัว และเสื้อโพลีสีเหลืองแบบไม่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ราคา ๑๘๐ - ๑๙๙ บาท/ตัว ซึ่งราคาจำหน่ายทรงตัวเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าอย่างถูกต้อง และชัดเจน			
		วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายเนื้อสัตว์ และไข่ไก่ ของผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย และกงไกรลาศ			
	๒.๒) การทดลองซื้อสินค้าและบริการเพื่อกำกับดูแลความเป็นธรรมทางการค้า				
๓	การประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.)				
๔	ขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ และดำเนินการแก้ไขปัญหาที่มีความเร่งด่วน				
	๔.๑) จัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนการทำงานระดับพื้นที่ ๖ ภาค				
	๔.๒) จัดประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด	- วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย จัดประชุมคณะทำงานด้านการการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศรีชุม ชั้น ๔ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย	๑		
	๔.๓) จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาด เจริญการค้า/จัดจุดเชื่อมโยงจำหน่ายสินค้า	- วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการสินค้าของดีของเด่น ทองคำ ๙๙.๙๙ % จังหวัดสุโขทัย เพื่อสร้างการรับรู้ให้แพร่หลาย และเพิ่มยอดขายจำหน่ายสินค้า ณ ร้านอรอนงค์ช่างทอง หัตถกรรมทองลายโบราณ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	๒		
		วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมเรื่อง "การใช้ประโยชน์จากตลาดข้อตกลงภายใต้การทำสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน (ในยุคดิจิทัล) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด" และประชุมเชื่อมโยงซื้อขาย "มะม่วง" ผ่านตลาดข้อตกลง โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน ระหว่างสถาบันเกษตรกร (กลุ่มแปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร) กับห้างค้าปลีก - ค้าส่ง ผู้รวบรวม ผู้ส่งออก โรงงานแปรรูป และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานฯ ได้นำกลุ่มแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชน จำนวน ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้บ้านเนินประดิษฐ์ และวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรร่วมใจบ้านคลองยาง เข้าร่วมการอบรมและประชุมเชื่อมโยงซื้อขายมะม่วงในครั้งนี้ด้วย โดยมีปริมาณการซื้อขายของจังหวัดสุโขทัย ๒๐๐ ตัน			

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ			
		ผลการดำเนินงาน (ระบุโดยละเอียด)	จำนวน (ครั้ง)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ผู้ได้รับประโยชน์ (ราย)
	๔.๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม สัมมนา/ จัดทำวัสดุประชาสัมพันธ์	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑	๒,๔๑๐.๐๐	
๕	กำกับดูแลและส่งเสริมสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)	- วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พลโท มานพ นาน่วม ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๓ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มอบหมายให้ พันเอก พิษณุตม์ เงินแถบ ผู้อำนวยการส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ศบป.๓ กอ.รมน. เป็นประธานตรวจติดตามและรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องประชุมประชุมศิริมาศ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรับทราบนโยบายข้อสั่งการจากส่วนกลาง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมี นายศุภลักษณ์ ศิลปชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย/หัวหน้าส่วนฝ่ายประสานงานความมั่นคงทางสังคม กอ.รมน. ภาค ๓ ได้เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอสถานการณ์ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ ประเภทสินค้าที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มาตรการ/แนวทางป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ให้ที่ประชุมทราบ	๑		
๖	จัดประชุม ๔ ภาค				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>๑๕</b>	<b>๒,๔๑๐.๐๐</b>	
<b>คงเหลืองบประมาณตามโครงการฯ (ณ วันที่...๓๑...เดือน...มกราคม...พ.ศ....๒๕๖๗.....) (บาท)</b>				<b>แปดหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์</b>	

หมายเหตุ: ๑) ผลการดำเนินงาน/กิจกรรมที่ใช้จ่ายงบประมาณ ระบุ วัน เวลา สถานที่ ชนิดสินค้า/เรื่อง/ประเด็นที่ดำเนินการ โดยย่อให้ทราบ (ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร)

๒) จังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดประชุม ๔ ภาค ได้แก่ นครสวรรค์ (ภาคเหนือ) พระนครศรีอยุธยา (ภาคกลางและตะวันออก) ขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และสุราษฎร์ธานี (ภาคใต้และใต้ชายแดน)